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4. นางสาวบุญแปง  หาดกุวรรณ์   สมาชิกสภาเทศบาล 
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21. นายวีระชัย  ปาระมี    นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ   
22. นายรณรงค์  จอกกระโทก   ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
23. นางมุกมณี  สุรินทร์    เจ้าพนักงานธุรการช านาญการ 
24. นางวรรณา  บุระค า    นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ  
25. นางสาวพัชรี  วิเศษชู    หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
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27. น.ส.นงลักษณ์  ทิพสิงห์   นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
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29. นายปกรณ์เดช  สายระวงศ์   สมาชิกอปพร. 
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เริ่มประชุมเวลา  09.30 น.  
เรื่องท่ีประชุม 

 
นายวีระชัย  พลาดอินทร์ 
(ประธานสภาเทศบาลฯ) 

-  เรียนท่านนายกเทศมนตรี คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  
และประธานชุมชนทุกชุมชน  หัวหน้ากองทุกกอง  ได้เวลาเปิดการประชุมสภา
เทศบาลต าบลกุสุมาลย์  สมัยสามัญ  สมัยที่  3  ครั้งที่  3  ประจ าปี  2559  วัน
อังคาร ที่  13  กันยายน  2559  เวลา  09.30  น.  ณ  ห้องประชุมเทศบาลต าบล
กุสุมาลย์  ขณะนี้สมาชิกสภาเทศบาลได้มาครบแล้ว  จึงขอเปิดการประชุมสภา
เทศบาล    

 -  ระเบียบวาระท่ี  1  เรื่อง  ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  ไม่มี 
-  ระเบียบวาระท่ี  2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมสมัยสามัญ  สมัยที่  3  ครั้งที่  
2  ประจ าปี  พ.ศ.  2559  เม่ือวันที่  22  สิงหาคม  2559  มีสมาชิกท่านใดจะแก้ไข
หรือไม่    
-  เชิญท่านวรเชษฐ์  ภาระหัตถ์ 

นายวรเชษฐ์  ภาระหัตถ์  
(สมาชิกสภาเทศบาลฯ) 

-  เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ  ผมนายวรเชษฐ์  ภาระหัตถ์  สมาชิกสภาฯ  เขต 
2  ขอแก้ไขหน้า  2  จากสมัยวิสามัญ  เป็นสมัยสามัญ  

นายวีระชัย  พลาดอินทร์ 
 (ประธานสภาเทศบาลฯ) 

-  มีสมาชิกท่านใดจะแก่ไขอีกหรือไม่  ถ้าไม่มีการแก้ไข  ผมขอมติรับรองรายงานการ
ประชุมสมัยวิสามัญ  สมัยที่  3  ครั้งที่  2 ประจ าปี  พ.ศ. 2559 

นางสาววราพรรณ  ม่วงทอง 
(เลขานุการสภาเทศบาลฯ) 

มีมติรับรอง  11  เสียง 
 

นายวีระชัย  พลาดอินทร์ 
 (ประธานสภาเทศบาลฯ) 

-  ระเบียบวาระท่ี  3  เรื่องญัตติเพ่ือพิจารณา  
    3.1  ขอรับการพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติการควบคุมการประกอบ
กิจการตู้น้ าหยอดเหรียญอัตโนมัติ 
-  เชิญคณะผู้บริหาร  
 
 
 

นายอานนท์  จันทร์แก้ว 
(นายกเทศมนตรีฯ) 

-  เรื่อง  ขอเสนอญัตติ 
เรียน  ประธานสภาเทศบาลต าบลกุสุมาลย์  
ข้าพเจ้าขอเสนอญัตตินี้ต่อสภาเทศบาลต าบลกุสุมาลย์  เพ่ือขอหารือต่อสภาเทศบาล
พิจารณาอนุมัติ 
หลักการ 
ปัจจุบันน้ าบริโภคจากตู้น้ าด่ืมอัตโนมัติ  ได้รับความนิยมบริโภคอย่างแพร่หลาย  
กระทรวงสาธารณสุขในฐานะหน่วยงานผู้รับผิดชอบ  จึงได้ก าหนดคุณภาพหรือ
มาตรฐานน้ าบริโภคจากตู้น้ าด่ืมอัตโนมัติเพ่ือคุ้มครองความปลอดภัยของผู้บริโภค  
ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 362) พ.ศ.2556  เรื่อง  น้ าบริโภคจากตู้
น้ าด่ืมอัตโนมัติ  ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 135) พ.ศ. 2534  เรื่อง  
น้ าบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท (ฉบับที่ 2) ตลอดจนคณะกรรมการสาธารณสุขก็
ได้มีค าแนะน า  เรื่อง แนวทางการควบคุมการประกอบกิจการตู้น้ าด่ืมหยอดเหรียญ 
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พ.ศ. 2553  เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ใช้เป็นแนวทางในการด าเนินการ
ออกข้อบังคับของท้องถิ่น  
เหตุผล 
เพ่ือให้เกิดการคุ้มครองผู้บริโภค  เพราะกิจการน้ าด่ืมหยอดเหรียญอัตโนมัติเป็นสินค้า
ที่ควบคุมฉลาก  ตามประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก  ฉบับที่  31 (พ.ศ. 2553)  
อีกทั้งกิจการน้ าด่ืมหยอดเหรียญอัตโนมัติเป็นกิจการอาหาร  เครื่องด่ืม  ซ่ึงอาศัย
อ านาจตามความในมาตรา 60 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 ซ่ึงแก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552  ประกอบกับมาตรา  32  มาตรา  33  มาตรา 44  
มาตรา 45  มาตรา 46  มาตรา 47  มาตรา 58  มาตรา 60  มาตรา 61  มาตรา 62  
มาตรา 63  มาตรา 65  แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ. 2535  ซ่ึงแก้ไข
เพ่ิมเติมถึง  (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2550  เทศบาลต าบลกุสุมาลย์เห็นเป็นการจ าเป็นที่ต้อง
ตราเทศบัญญัติเทศบาลต าบลกุสุมาลย์  เรื่อง  การควบคุมการประกอบกิจการตู้น้ า
หยอดเหรียญอัตโนมัติ  พ.ศ. 2559 
ฉะนั้น  ด้วยเหตุผลดังกล่าว  ข้าพเจ้าจึงขอเสนอญัตตินี้ต่อสภาเทศบาลเพ่ือพิจารณา
อนุมัติการตราเทศบัญญัติการควบคุมการประกอบกิจการตู้น้ าด่ืมหยอดเหรียญ
อัตโนมัติ 
-  รายละเอียดของเทศบัญญัติ  ให้ ผอ. กองสาธารณสุขเป็นผู้ชี้แจง             

นายรณรงค์  จอกกระโทก 
(ผอ. กองสาธารณสุขฯ) 

-  เรียนประธานสภาฯ ที่เคารพ  ผมขอชี้แจงรายละเอียดของเทศบัญญัติเทศบาล
ต าบลกุสุมาลย์  เรื่อง  การควบคุมการประกอบกิจการตู้น้ าด่ืมหยอดเหรียญอัตโนมัติ 
พ.ศ. 2559  เฉพาะหัวข้อที่ส าคัญ 
 
ข้อ 8 ผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการที่ ซ่ึงต้องควบคุมตามเทศบัญญัตินี้  ต้อง
ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ประกอบกิจการให้เป็นไปตามเง่ือนไขอันเก่ียวด้วยสุขลักษณะ 
ดังต่อไปนี้ 

(1)  หลักเกณฑ์เก่ียวกับสถานที่ ต้ังตู้น้ าด่ืม ต้องอยู่ในที่ท่ีจะไม่ท าให้น้ า ด่ืมเกิด
ความมาปนเปื้อนได้ง่ายดาย  
(1.1) ต้องอยู่ห่างไกลจากบริเวณที่มีฝุ่นมาก  แหล่งระบายน้ าเสีย แหล่ง

ขยะมูลฝอย 
(1.2) ต้องเป็นสถานที่ท่ีไม่มีแหล่งแมลงและสัตว์พาหะน าโรค  
(1.3) บริเวณพ้ืนที่ต้ังตู้น้ าไม่เฉอะแฉะ สกปรกและมีการระบายน้ าที่ถูก

สุขลักษณะ  
(1.4) การติดต้ังตู้ต้องยกระดับสูงจากพ้ืนอย่างน้อย 10 เซนติเมตร 
(1.5) จัดให้มีอุปกรณ์เพียงพอและมีความสูงตามความเหมาะสมส าหรับ

การวางภาชนะบรรจุน้ า 
(2)  หลักเกณฑ์เก่ียวกับคุณลักษณะน้ า  

(2.1)     ตู้น้ าและอุปกรณ์  ต้องท าจากวัสดุที่ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  
(2.2)     ตู้น้ าจะต้องมีความสะอาดอย่างสม่ าเสมอและไม่รั่วซึม  รวมทั้ง
สามารถท าความสะอาดและเคลื่อนย้ายง่าย  
(2.3)     หัวจ่ายน้ าและส่วนที่สัมผัสน้ าต้องท าจากวัสดุที่ใช้กับอาหารเท่านั้น  
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และหัวจ่ายน้ าต้องสูงจากพ้ืนไม่น้อยกว่า 60 เซนติเมตร  
     (3)  หลักเกณฑ์เก่ียวกับแหล่งน้ าและการปรับปรุงคุณภาพน้ า  
          (3.1)     แหล่งน้ าที่น ามาใช้ต้องมีคุณภาพดี  เช่น น้ าประปา น้ าจากบ่อ 
          บาดาล 
          (3.2)     กรณีที่ผู้ประกอบกิจการผลิตน้ าเพ่ือใช้ในการประกอบกิจการเอง  
          ต้องมีระบบการตรวจสอบ  การควบคุมและการปรับปรุงคุณภาพน้ าที่ผลิตให้  
          มีคุณภาพดี 
          (3.3)     มีการปรับปรุงคุณภาพน้ าตามความจ าเป็นของคุณภาพแหล่งน้ า  
          เพ่ือให้ได้น้ าบริโภคที่มีคุณภาพมาตรฐานตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่า  
          ด้วย  น้ าบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท 
          (3.4)  มีปริมาณฟลูออไรด์ในน้ าเป็นไปตามมาตรฐานตามประกาศกระทรวง  
          สาธารณสุขว่าด้วยน้ าบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท  

(4) หลักเกณฑ์เก่ียวกับการควบคุมคุณภาพมาตรฐานน้ าบริโภค  
(4.1)     มีการเก็บตัวอย่างน้ าส่งตรวจ  ณ  ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์  เพ่ือ  
 
วิเคราะห์คุณภาพน้ าบริโภคทางด้านกายภาพ  เคมี  และแบคทีเรีย  อย่าง
น้อย 1 ครั้ง/ปี 
(4.2)     มีการเก็บตัวอย่างน้ าเพ่ือตรวจวิเคราะห์ทางด้านแบคทีเรีย  โดยใช้
ชุดตรวจวัดอย่างง่ายในภาคสนาม  อย่างน้อย  1 ครั้ง/ปี 

     (5)  หลักเกณฑ์เก่ียวกับการบ ารุงรักษาและการท าความสะอาด  
           (5.1)     มีการท าความสะอาดสถานที่  บริเวณที่ต้ังของตู้น้ าอยู่เป็นประจ า  
           (5.2)     มีการท าความสะอาดพ้ืนผิวตู้  ช่องระบายน้ าและหัวจ่ายน้ าเป็น  
           ประจ า 
           (5.3)     ล้างท าความสะอาดถังเก็บน้ าภายในตู้อย่างน้อย  1  ครั้ง/เดือน 
           (5.4)     ล้างท าความสะอาดและเปลี่ยนวัสดุกรองตามระยะเวลาข้อแนะน า  
           ของผลิตภัณฑ์ที่ก าหนด  หรือก่อนหน้านั้นหากพบผลการตรวจผิดปกติเกิน  
           มาตรฐาน       

(6)  หลักเกณฑ์เก่ียวกับการบันทึกและการรายงานจัดท าระบบข้อมูลและการ
รายงานอย่างน้อย  ดังนี้ 
(6.1)     บันทึกการปฏิบัติงานการตรวจสอบคุณภาพน้ าและการดูแล
บ ารุงรักษาตามตาราง แผนการปฏิบัติงานอย่างสม่ าเสมอ 
(6.2)     รวบรวมข้อมูลผลการตรวจสอบคุณภาพน้ าของหน่วยงานที่
เก่ียวข้อง 
(6.3)     จัดให้มีสัญลักษณ์แสดงคุณภาพน้ าบริโภคได้มาตรฐานหรือปรับปรุง
ต่อผู้บริโภคอย่างเปิดเผยเป็นประจ าวัน  

ข้อ 12  ผู้ใดรับใบอนุญาตมีหน้าที่ต้องเสียค่าธรรมเนียม  ตามอัตราท้ายเทศบัญญัตินี้  
และต้องมารับใบอนุญาตพร้อมกับช าระค่าธรรมเนียมภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้รับ
หนังสือแจ้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น  หากไม่มารับใบอนุญาตพร้อมกับช าระ
ค่าธรรมเนียมโดยไม่มีเหตุผลอันควร  ให้ช าระค่าปรับเพ่ิมขึ้นอีกร้อยละยี่สิบของ
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จ านวนค่าธรรมเนียมที่ ค้างช าระ  เว้นแต่ผู้ได้รับใบอนุญาตจะได้บอกเลิกการด าเนิน
กิจการก่อนถึงก าหนดการเสียค่าธรรมเนียมครั้งต่อไป   ในกรณีที่ผู้ มีหน้าที่ต้องเสีย
ค่าธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งค้างช าระค่าธรรมเนียมติดต่อกันเกินกว่าสองครั้ง  ให้เจ้า
พนักงานท้องถิ่นมีอ านาจสั่งให้ผู้นั้นหยุดการด าเนินกิจการไว้จนกว่าจะได้เสีย
ค่าธรรมเนียมและค่าปรับจนครบจ านวน 
ข้อ  13  ใบอนุญาตให้ประกอบกิจการตามเทศบัญญัตินี้ให้มีอายุหนึ่งปีนับต้ังแต่วันที่
ออกใบอนุญาตและให้ใช้ได้เพียงในเขตพ้ืนที่ต าบลกุสุมาลย์  
 
 
อัตราค่าธรรมเนียม 
-  ตู้น้ าด่ืมหยอดเหรียญอัตโนมัติที่มีเครื่องจักรไม่เกิน  5 แรงม้าต่อตู้ ๆ ละ 50 บาท  
จุดหนึ่งต้ังได้ไม่เกิน  5  ตู้  (ไม่ว่าเจ้าของรายเดียว  หรือหลายรายรวมกัน) 

นายวีระชัย  พลาดอินทร์ 
 (ประธานสภาเทศบาลฯ) 

-  มีท่านสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ 

นายสมจิต  ไสยสาลี 
(สมาชิกสภาเทศบาลฯ) 

-  เรียนประธานสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ  ผมนายสมจิต  ไสยสาลี  สมาชิกสภาฯ เขต  
2  มีเรื่องจะสอบถามเก่ียวกับตู้น้ าหยอดเหรียญ เริ่มแรกเป็นโครงการของทาง
ปกครองอ าเภอ  ก่อนที่จะมีการติดต้ังตู้น้ าหยอดเหรียญในชุมชนไม่ทราบว่าอ าเภอท า
ประชาคมก่อนหรือไม่     
-  การเก็บค่าบริการตู้น้ าหยอดเหรียญ  ตู้ละ  50  บาท  ตู้น้ าหยอดเหรียญในเขต
เทศบาลฯ  มีทั้งหมด  18  ตู้  ตู้ที่ใช้ได้ไม่ถึง  10  ตู้  อยากให้ชี้แจงรายละเอียดการ
เก็บค่าบริการอย่างไร  

นายวีระชัย  พลาดอินทร์ 
 (ประธานสภาเทศบาลฯ) 

-  เชิญ ผอ.กองสาธารณสุขฯ  ชี้แจงถึงเหตุผลความจ าเป็นในการจัดท าเทศบัญญัตินี้  

นายรณรงค์  จอกกระโทก 
(ผอ. กองสาธารณสุขฯ) 

-  ตามประกาศกฎกระทรวง ฉบับที่  135อ  พ.ศ. 2534  เรื่องค าแนะน า
คณะกรรมการสาธารณสุขฯ ปี พ.ศ. 2553  ก าหนดให้ท้องถิ่นด าเนินการควบคุมตู้น้ า
หยอดเหรียญของกระทรวงสาธารณสุขฯ  โดยให้ทางท้องถิ่นมีการควบคุม  ซ่ึงจะ
ผนวกกับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  จึงให้ท้องถิ่นออกข้อบังคับ  เพ่ือตราเป็น
เทศบัญญัติ 
-  เรื่องการด าเนินการเก่ียวกับตู้น้ าหยอดเหรียญของฝ่ายปกครอง  ทางฝ่ายปกครอง
ยังไม่เคยมาติดต่อ  เนื่องจากเรายังไม่มีเทศบัญญัติ  แต่เม่ือเราด าเนินการเสร็จ
เรียบร้อยแล้ว  ผู้ที่มีความประสงค์จะด าเนินการ  ต้องมาขออนุญาตกับเทศบาลฯ 
ก่อน 
-  ค่าบริการ  เราเก็บหัวจ่ายละ 50 บาท/ปี  ไม่ใช่ต่อเดือน  ซ่ึงหนึ่งตู้จะมีประมาณ  2  
หัวจ่าย  

นายวีระชัย  พลาดอินทร์ 
 (ประธานสภาเทศบาลฯ) 

-  เชิญท่านเลขาสภาฯ   

นางสาววราพรรณ  ม่วงทอง 
(เลขานุการสภาเทศบาลฯ) 

-  ขอชี้แจงเก่ียวกับการจัดท าเทศบัญญัติการควบคุมการประกอบกิจการตู้น้ าด่ืม
หยอดเหรียญอัตโนมัติ  จุดประสงค์ในการจัดท าไม่ใช่เฉพาะจะเก็บค่าธรรมเนียม  แต่
เพ่ือควบคุมคุณภาพของตู้หยอดน้ า  และที่ท่านสมาชิกสภาฯ  ได้สอบถามเก่ียวกับการ
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การด าเนินการติดต้ังตู้หยอดน้ าของฝ่ายปกครองอ าเภอว่าได้มาปรึกษาหรือไม่  ซ่ึงช่วง
ที่ได้รับงบประมาณ  เทศบาลฯ  ยังไม่ได้มีประกาศเทศบัญญัติการควบคุมการ
ประกอบกิจการตู้น้ าด่ืมหยอดเหรียญอัตโนมัติ   

นายวีระชัย  พลาดอินทร์ 
 (ประธานสภาเทศบาลฯ) 

-  เทศบัญญัติฉบับนี้  ใช้ควบคุมเฉพาะตู้น้ าหรือไม่  แล้วโรงผลิตน้ าด่ืมได้ควบคุม
หรือไม่ 

นายรณรงค์  จอกกระโทก 
(ผอ. กองสาธารณสุขฯ) 

-  ส าหรับโรงผลิตน้ าดื่ม  จะต้องไปขอ อย. ที่โรงพยาบาล  ซึ่งเดิมการจะขออนุญาตผลิตน้ า
ดื่มและจ าหน่าย  จะต้องไปขออนุญาตที่ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร  แต่ตอนน้ีได้
มีการกระจายอ านาจให้โรงพยาบาล  เป็นผู้อนุญาตการออกเลขที่  อย. และเลขที่  อย. จะ
มีอายุประมาณ  5 ปี  แต่ทุกๆ ปี  ทางกระทรวงสาธารณสุขฯ  จะมีการตรวจสอบและ
ประเมินทุกปี  โดยผูป้ระกอบกิจการจะต้องท าการตรวจสุขภาพน้ าไปยัง
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  ตามเกณฑ์มาตรฐานการผลิตน้ าดื่มบรรจุถัง  

นายวีระชัย  พลาดอินทร์ 
 (ประธานสภาเทศบาลฯ) 

-  เชิญท่านสมจิต  ไสยสาล ี

นายสมจิต  ไสยสาลี 
(สมาชิกสภาเทศบาลฯ) 

-  ในการขออนุญาตติดตั้งตู้น้ าหยอดเหรียญ  ต้องใชห้ลักฐานอะไรบ้าง 

นายรณรงค์  จอกกระโทก 
(ผอ. กองสาธารณสุขฯ) 

-  ส าหรับหลักฐานที่ใช้ในการขออนุญาตประกอบกิจการติดตั้งตู้น้ าหยอดเหรียญ  จะมี
ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  ส าเนาทะเบียนบ้าน  และมากรอกแบบฟอร์มการขอ
อนุญาตซึ่งจะระบุ  ชื่อเจ้าของประกอบกิจการ  และระบุสถานที่ตั้ง  แลว้เทศบาลจะออก
ตรวจสอบ  หลังจากตรวจสอบคุณสมบัติครบถว้น  ก็จะท าหนังสือออกใบอนุญาตให้  โดย
ให้ทางเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้ลงนามในใบอนุญาต  ซึ่งการออกตรวจสอบ  จะออกตรวจ
หลังจากผู้ประกอบการมายื่นเอกสารและกรอกแบบฟอร์ม  ไม่เกิน  2  วัน 

นายวีระชัย  พลาดอินทร์ 
 (ประธานสภาเทศบาลฯ) 

-  เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดจะอภิปราย  ขอเชิญท่านเลขาสภาฯ  ชีแ้จงเกี่ยวกับระเบียบที่
เกี่ยวขอ้ง 

นางสาววราพรรณ  ม่วงทอง 
(เลขานุการสภาเทศบาลฯ) 

-  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยข้อบังคบัการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ. 2547         
ข้อ 45  ญัตติร่างข้อบัญญัติที่ประชุมสภาท้องถิ่นตอ้งพิจารณาเป็นสามวาระ  แต่ที่ประชุม
สภาท้องถิ่นจะอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวก็ได้  ในการพิจารณาสามวาระรวดเดียว  
ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นจ านวนไม่น้อยกว่าหน่ึงในสามของจ านวนผู้ที่อยู่ในที่
ประชุมจะเป็นผู้เสนอก็ได้  เมื่อที่ประชุมสภาท้องถิ่นอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียว
แล้ว  การพิจารณาวาระที่สองน้ันให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นเป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภา  
โดยให้ประธานที่ประชุมเป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติ  ญัตติร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณจะพิจารณาสามวาระรวดเดียวไม่ได้  และในการพิจารณาวาระที่สองให้ก าหนด
ระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติไว้ไม่น้อยกว่ายี่สบิสีช่ั่วโมงนับแต่สภาท้องถิ่นมีมติรับหลกัการ
แห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณน้ัน 

นายวีระชัย  พลาดอินทร์ 
 (ประธานสภาเทศบาลฯ) 

-  ให้สมาชิกสภาฯ  เสนอเพื่อสภาฯพิจารณา เชิญท่านสุริยา  พลาดอินทร์ 

นายสุริยา  พลาดอินทร์ 
(สมาชิกสภาเทศบาลฯ) 

-  เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ  กระผมนายสุริยา  พลาดอินทร์  สมาชิกสภาฯ เขต  2  
ขอเสนอใหส้ภาฯ  พิจารณาสามวาระรวดเดียว 

 
นายวีระชัย  พลาดอินทร์ 
 (ประธานสภาเทศบาลฯ) 

-  เชิญท่านครรชิต  พฤกษ์จันทร์ 
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นายครรชิต  พฤกษ์จันทร์ 
(สมาชิกสภาเทศบาลฯ) 

-  เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ  กระผมนายครรชิต  พฤกษ์จันทร์  สมาชิกสภาฯ เขต  
2  ขอเสนอให้สภาฯ  พิจารณาสามวาระรวดเดียว 

นายวีระชัย  พลาดอินทร์ 
 (ประธานสภาเทศบาลฯ) 

-  เชิญท่านเทียนทอง  สุดา 

นางสาวเทียนทอง  สุดา  
(สมาชิกสภาเทศบาลฯ) 

-  เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ  ดิฉันนางสาวเทียนทอง  สุดา  สมาชิกสภาฯ เขต  1  
ขอเสนอใหส้ภาฯ  พิจารณาสามวาระรวดเดียว 

นายวีระชัย  พลาดอินทร์ 
 (ประธานสภาเทศบาลฯ) 

-  เชิญท่านค ามา  อามาตมนตรี  

นายค ามา  อามาตมนตรี  
(สมาชิกสภาเทศบาลฯ) 

-  เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ  กระผมนายค ามา  อามาตมนตรี  สมาชิกสภาฯ เขต  
2  ขอเสนอให้สภาฯ  พิจารณาสามวาระรวดเดียว 

นายวีระชัย  พลาดอินทร์ 
 (ประธานสภาเทศบาลฯ) 

-  มีใครจะเสนออีกหรือไม่ หากไม่มีใครเสนอ  จะขอมติที่ประชุมเกีย่วกบัการพิจารณาร่าง
เทศบัญญัติเร่ืองการควบคุมการประกอบกิจการตู้น้ าดื่มหยอดเหรียญอัตโนมัติ  ท่านสมาชิก
ท่านใดเห็นชอบให้มีการพิจารณาสามวาระรวดเดียวตามที่มีสมาชิกสภาฯ  เสนอให้พิจารณา
สามวาระรวดเดียวจ านวน 4 ท่าน ท่านใดเห็นชอบโปรดยกมือ 

นางสาววราพรรณ  ม่วงทอง 
(เลขานุการสภาเทศบาลฯ) 

-  มีมติเห็นชอบให้พิจารณาสามวาระรวดเดียว  11  เสียง 
 

นายวีระชัย  พลาดอินทร์ 
 (ประธานสภาเทศบาลฯ) 

-  เมื่อที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้พิจารณาร่างเทศบัญญัติเร่ืองการควบคุมการประกอบ
กิจการตู้น้ าดื่มหยอดเหรียญอัตโนมัติ ทั้งสามวาระรวดเดียว  ต่อไปจะขอมติจากสภาฯ รับ
หลักการร่างเทศบัญญัติเร่ืองการควบคุมการประกอบกิจการตู้น้ าดื่มหยอดเหรียญอัตโนมัติ  
ท่านใดเห็นชอบโปรดยกมอื 

นางสาววราพรรณ  ม่วงทอง 
(เลขานุการสภาเทศบาลฯ) 

-  มีมติเห็นชอบรับหลักการ  11  เสียง 

นายวีระชัย  พลาดอินทร์ 
 (ประธานสภาเทศบาลฯ) 

-  เมื่อที่ประชุมสภาฯ  มีมติเห็นชอบรับหลักการร่างเทศบัญญัติเร่ืองการควบคุมการ
ประกอบกิจการตู้น้ าดื่มหยอดเหรียญอัตโนมัติ  ท่านใดจะแปรญัตติหรือไม่  หากไม่มีใคร
แปรญัตติ  ต่อไปก็เป็นการขอมติเห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติ  ท่านใดเห็นชอบโปรดยก
มือ 

นางสาววราพรรณ  ม่วงทอง 
(เลขานุการสภาเทศบาลฯ) 

-  มีมติเห็นชอบ  11  เสียง 
 

นายวีระชัย  พลาดอินทร์ 
(ประธานสภาเทศบาลฯ) 

-  ระเบียบวาระที่ 3.2  ขอความเห็นชอบในการเข้าเป็นสมาชิกของสมาคมสันนิบาต
เทศบาลแห่งประเทศไทย  เชิญคณะผู้บริหาร 
 
 

นายอานนท์  จันทร์แก้ว 
(นายกเทศมนตรีฯ) 

-  เรื่อง  ขอเสนอญัตติ  ขอความเห็นชอบในการเข้าเป็นสมาชิกของสมาคมสันนิบาต
เทศบาลแห่งประเทศไทย 
เรียน  ประธานสภาเทศบาลต าบลกุสุมาลย์  
ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติเพ่ือพิจารณา  ขอความเห็นชอบในการเข้าเป็นสมาชิกของ
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย  
หลักการ 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยรายจ่ายขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่น
เก่ียวกับค่าบ ารุงสมาคม  พ.ศ.2555  ลงวันที่  14  มิถุนายน  2555  และข้อบังคับ
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สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2556  ลงวันที่  12  พฤศจิกายน 
2556 
เหตุผล 
เทศบาลต าบลกุสุมาลย์  มีความประสงค์เข้า เป็นสมาชิกเพ่ือช าระค่าบ ารุงให้แก่
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
รายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเก่ียวกับค่าบ ารุงสมาคม พ.ศ. 2555 ข้อ 4(2)  
สภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ให้ความเห็นชอบในการเข้าเป็นสมาชิกของสมาคม  
ฉะนั้น  ด้วยเหตุผลดังกล่าว  ข้าพเจ้าจึงขอเสนอญัตตินี้ต่อสภาเทศบาลเพ่ือพิจารณา
อนุมัติการเข้าเป็นสมาชิกของสมาคม  ขอแสดงความนับถือ  เชิญท่านเลขาสภาฯ  
ชี้แจงรายละเอียดเก่ียวกับระเบียบเพ่ิมเติม  

นางสาววราพรรณ  ม่วงทอง 
(เลขานุการสภาเทศบาลฯ) 

-  ขอชี้แจงในเรื่องของการเป็นสมาชิกของสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย  
ที่ผ่านมา  เทศบาลต าบลกุสุมาลย์เคยเข้าเป็นสมาชิกของสมาคมสันนิบาตเทศบาล  
และช าระค่าบ ารุงสมาคมอย่างต่อเนื่อง  แต่เม่ือปี 2554  ส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน  
ได้ท้วงติงเทศบาลทั่วประเทศ  ถึงการช าระค่าบ ารุงสมาคมสันนิบาต ว่าไม่มีระเบียบ
รองรับ  จึงเรียกเงินคืนจากเทศบาลฯ  เทศบาลต าบลกุสุมาลย์จึงได้ระงับการเบิกจ่าย  
ต้ังแต่ปี 2554  แต่เม่ือวันที่  14 มิ.ย. พ.ศ. 2555 ได้มีระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่า
ด้วยรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเก่ียวกับค่าบ ารุงสมาคม  ซ่ึงได้ระบุไว้ใน
ข้อ  4. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจมีรายจ่ายเป็นค่าบ ารุงสมาคมได้ตาม
หลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 
(1) สมาคมนั้นต้องมีลักษณะดังต่อไปนี้ 
     (ก)  เป็นสมาคมที่ประกอบด้วยสมาชิกส่วนใหญ่ที่เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประเภทเดียวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะจ่ายค่าบ ารุงสมาคมนั้น  
     (ข)  มีวัตถุประสงค์ส าคัญเพ่ือการส่งเสริมกิจการและการด าเนินงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่ เป็นสมาชิก 
 
(2)  สภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ให้ความเห็นชอบในการเข้าเป็นสมาชิกของ
สมาคม  ในส่วนนี้เราหาเอกสารที่สภาฯ เห็นชอบไม่พบ  จึงต้องขอความเห็นชอบจาก
สภาฯ  เพ่ือให้ความเห็นชอบ  แล้วยื่นหนังสือต่อสมาคมฯ  เพ่ือให้สมาคมฯ พิจารณา      
สิทธิผลประโยชน์ในการเข้าเป็นสมาชิกของสมาคมฯ เนื่องจากสมาคมฯจะเป็นผู้
ขับเคลื่อนระเบียบกฎหมายต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ใน
อนาคตเทศบาลฯ ก็ต้องเป็นสมาชิกทั้งหมด  ในส่วนนี้ได้ศึกษาในระเบียบการเบิกจ่าย 
ซ่ึงก็มีระเบียบรองรับในการเบิกจ่าย  สามารถที่จะเบิกจ่ายได้  จึงจ าเป็นต้องขอมติ
จากสภาฯ เพ่ือจะน าเอกสารในการเห็นชอบจากสภาฯ ใช้เป็นหลักฐานในการขอสมัคร
เป็นสมาชิกสมาคม 

นายวีระชัย  พลาดอินทร์ 
(ประธานสภาเทศบาลฯ) 

-  มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามหรือไม่  เชิญท่านสุริยา  พลาดอินทร์ 

นายสุริยา  พลาดอินทร์ 
(สมาชิกสภาเทศบาลฯ) 

-  เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ  กระผมนายสุริยา  พลาดอินทร์  สมาชิกสภาฯ  
เขต  2  อยากทราบว่าเทศบาลฯ  จะสมัครเป็นสมาชิกสามัญ  หรือเป็นสมาชิก
วิสามัญ  มีการเบิกจ่ายเงินค่าบ ารุงเบิกจ่ายอย่างไร  
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นางสาววราพรรณ  ม่วงทอง 
(เลขานุการสภาเทศบาลฯ) 

-  สมาชิกมี 2 ประเภท  คือสมาชิกสามัญได้แก่  กระทรวงมหาดไทย  เทศบาล  
กรุงเทพมหานคร  เมืองพัทยา  และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่ มี
ฐานะเทียบเท่าเทศบาล  ส่วนสมาชิกวิสามัญได้แก่  องค์กร สถาบันการศึกษา  หรือ
สมาคม  ที่สนใจหรือการศึกษาค้นคว้าในเรื่องที่ เก่ียวข้องกับการปกครองส่วนท้องถิ่น 
ซ่ึงเทศบาลเราจะสมัครเป็นสมาชิกสามัญ    โดยมีการเบิกจ่ายค่าบ ารุงสมาคม
เปรียบเทียบจากปี  2555  เราเบิกจ่าย  ประมาณ  20,000 – 30,000 บาท  ปัจจุบัน
ยอดเงินน่าจะไม่เกิน  40,000 บาท  ต้องไปค านวณอีกครั้ง  โดยพิจารณาจากรายรับ
จริงประจ าปีที่ผ่านมาของสมาชิก  ยกเว้นเงินกู้  เงินจ่ายขาดเงินสะสม  และเงิน
อุดหนุนทุกประเภท  แต่จะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละเศษหนึ่งส่วนหกของงบประมาณ
รายรับดังกล่าว  ทั้งนี้ไม่เกินเจ็ดแสนห้าหม่ืนบาท  

นายวีระชัย  พลาดอินทร์ 
(ประธานสภาเทศบาลฯ) 

- เชิญท่านสมจิต  ไสยสาลี 

นายสมจิต  ไสยสาลี 
(สมาชิกสภาเทศบาลฯ) 

-  จากที่ได้ฟังท่านเลขาสภาฯ  ได้ชี้แจงเก่ียวกับการสมัครเป็นสมาชิกของสมาคม
สันนิบาต  ซ่ึงเราจะต้องมีการเบิกจ่ายเงินเป็นค่าบ ารุงสมาคม  เพ่ือให้สมาคมเป็นตัว
ขับเคลื่อนระเบียบกฎหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ผมเห็นด้วยในการเป็น
สมาชิก  เนื่องจากการด าเนินงานหลาย ๆ อย่างที่ต้องอาศัยระเบียบกฎหมาย  และ
เม่ือระเบียบรองรับในการเบิกจ่ายก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไร  
 
 

นายวีระชัย  พลาดอินทร์ 
(ประธานสภาเทศบาลฯ) 

-  มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีใครจะสอบถาม ต่อไปเป็นการขอมติ
เห็นชอบในการเข้าเป็นสมาชิกของสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย  ท่านใด
เห็นชอบโปรดยกมอื 

นางสาววราพรรณ  ม่วงทอง 
(เลขานุการสภาเทศบาลฯ) 

-  มีมติเห็นชอบ  11  เสียง 
 

นายวีระชัย  พลาดอินทร์ 
(ประธานสภาเทศบาลฯ) 

-  ระเบียบวาระที่ 3.3 ขออนุมัติโอนงบประมาณ  เพ่ือต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่  
    - หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  
ประเภท  ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการปรับปรุงอาคาร
ส านักงาน  และหมวดครุภัณฑ์  แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป   
ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน(ส านักปลัด)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวีธี
งบประมาณฯ ข้อ 27  เชิญคณะผู้บริหาร   
     - หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธางานก่อสร้าง
โครงสร้างพ้ืนฐาน  ประเภท โครงการก่อสร้างรั้วรอบศาลาประชาธิปไตย(กองช่าง) 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณ ฯ ข้อ 27 
-  เชิญคณะผู้บริหารชี้แจง 

นายอานนท์  จันทร์แก้ว 
(นายกเทศมนตรีฯ) 

-  เรื่อง  ขออนุมัติโอนงบประมาณเพ่ือต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่โครงการปรับปรุง
อาคารส านักงานและจัดซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน 
เรียน  ประธานสภาเทศบาลต าบลกุสุมาลย์  
ข้าพเจ้านายอานนท์  จันทร์แก้ว  นายกเทศมนตรีต าบลกุสุมาลย์  ขอเสนอญัตติเรื่อง
ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณเพ่ือต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่โครงการปรับปรุงอาคาร
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ส านักงานและจัดซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน  ต่อสภาเทศบาลต าบลกุสุมาลย์ตามเทศ
บัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 
หลักการ 
เนื่องจากอาคารส านักงานเทศบาลต าบลกุสุมาลย์  เก่าและช ารุดจึงจ าเป็นต้อง
ซ่อมแซมปรับปรุงอาคารส านักงาน  หลังคา  ฝ้าเพดาน  ทาสีอาคารภายในและ
ภายนอก  ปรับปรุงระบบไฟฟ้าและเก้าอ้ีส าหรับผู้บริหารในห้องประชุมสภาช ารุด  
จ าเป็นต้องจัดซ้ือใหม่  ซ่ึงทั้ง  2  รายการไม่ได้ต้ังงบประมาณในเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  เพ่ือให้เกิดประโยชน์และความ
เหมาะสมในการบริหารงบประมาณ  จึงจ าเป็นต้องขอโอนงบประมาณรายร่าย  เพ่ือ
ต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่  รายละเอียดดังนี้  
 
 
 
 

นายวีระชัย  พลาดอินทร์ 
(ประธานสภาเทศบาลฯ) 

-  ทางคณะผู้บริหารได้ชี้แจงรายละเอียดในการโอนงบประมาณ  มีสมาชิกท่านใดจะ
สอบถามหรือไม่ 

นายสมจิต  ไสยสาลี 
(สมาชิกสภาเทศบาลฯ) 

-  เรียนประธานสภาฯ ที่เคารพ  กระผมนายสมจิต  ไสยสาลี  สมาชิกสภาฯ เขต 2  
ขอเสนอในเรื่องของการปรับปรุงหลังคาส านักงาน  ดูจากรายละเอียดตามแบบที่ทาง
ผู้บริหารได้เสนอต่อสภา  อยากทราบรายละเอียดของเหล็กกล่อง  การเปลี่ยนฝ้าผนัง
เพดาน  ที่ใช้แผนสมาร์ทบอร์ด ถ้าช่างท าดีๆ ผมว่าเปลี่ยนเป็นแผ่นไม้ฝาเฌอล่า  
น่าจะทนกว่าสมาร์ทบอร์ด   

นายอานนท์  จันทร์แก้ว 
(นายกเทศมนตรีฯ) 

-  ขอมอบหมายให้กองช่างเป็นผู้ชี้แจง 

นายวิจิตร  หัสดร 
(นายช่างโยธาอวุโส) 

- เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ  และสมาชิกสภาฯ การปรับปรุงอาคารส านักงาน  
ได้น ารายละเอียดแบบแปลนหลังคาเก่าไปปรึกษากับอาจารย์มหาวิทยาลัยเทคนิค
สกลนคร  เพ่ือหาทางแก้ไขปัญหาเก่ียวกับการรั่วของหลังคา  ซ่ึงหลังคาแบบเดิมจะมี
ปัญหารั่วบริเวณปีกนก  ได้รับค าแนะน าในการแก้ไขคือ  ให้ท าชายคายื่นออกมาปิด
บริเวณปีกนก  ในส่วนเรื่องของเหล็กที่อยู่ในแบบ  ระบุเหล็กกล่องขนาด 2 x 4 นิ้ว 
หนา 2.3 มิลลิเมตร ส่วนเหล็กกล่องขนาด  2 x 2 นิ้ว หนา 1.6 มิลลิเมตร  ระยะห่าง
ของแปรอยู่ที่  0.50 เมตร  แปรที่ใช้คือ 2 x 2 นิ้ว  ในส่วนของเพดาน  ที่ท่านสมาชิก
แนะน าให้เป็นไม้ระแนงเฌอล่าซ่ึงจะท าให้น้ าหนักมากขึ้น  และมีค่าใช้เพ่ิมขึ้น  เพราะ
ในแบบเป็นแผ่นสมาร์ทบอร์ด  มีความหนา 4 มิลลิเมตร เป็นแผ่นฝ้าใช้ภายนอก ส่วน
ฝ้าเพดานรอบนอกจะมีไม้มอบตลอด  ให้ท่านสมาชิกดูตามแบบ  ปล.4 และแบบ ปล.
5 ควบคู่กัน  

นายวีระชัย  พลาดอินทร์ 
(ประธานสภาเทศบาลฯ) 

-  เชิญท่านสมจิต  ไสยสาลี 

นายสมจิต  ไสยสาลี 
(สมาชิกสภาเทศบาลฯ) 

-  จะสอบถามเรื่องหลังคา  จะใช้อลูซ่ิงพร้อมฉนวนกันความร้อนด้วยหรือไม่ 

นายอานนท์  จันทร์แก้ว -  ในส่วนหลังคาไม่มีฉนวนกันความร้อน  เนื่องจากมีงบประมาณน้อย เพราะห้อง
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(นายกเทศมนตรีฯ) ท างานอยู่ชั้นล่าง  ส่วนเรื่องเสียงก็คงจะมีบ้างแต่ไม่มาก  มอบให้กองช่างชี้แจง
รายละเอียด 

นายวิจิตร  หัสดร 
(นายช่างโยธาอวุโส) 

-  ขั้นตอนในการซ่อมแซมหลังคา  จะท าการรื้อหลังคาและปรับโครงสร้างของโครง
หลังคา  เรื่องฝ้าเพดานชั้น 2 จะซ่อมในส่วนที่มีการช ารุดทั้งหมดในตัวอาคาร  ในส่วน
ของระบบไฟฟ้า  จะท าการเปลี่ยนสายไฟ เปลี่ยนหลอดให้เป็นหลอดประหยัดไฟ  ใน
ส่วนของชั้นล่างจะท าการซ่อมและปรับปรุงเปลี่ยนหลอดไฟ  โดยจะมีการทาสีทั้งงาน
ภายในและภายนอก  โดยจะท ากันสาดเพ่ิมจ านวน  4 จุด  
 

นายวีระชัย  พลาดอินทร์ 
(ประธานสภาเทศบาลฯ) 

-  เชิญท่านสุริยา  พลาดอินทร์ 

นายสุริยา  พลาดอินทร์ 
(สมาชิกสภาเทศบาลฯ) 

-  เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ  กระผมนายสุริยา  พลาดอินทร์  สมาชิกสภาฯ 
เขต 2  สอบถามเก่ียวกับโครงสร้างเก่าของเทศบาล  เม่ือท าการรื้อแล้วจะเก็บไว้ท่ีไหน
และด าเนินการอย่างไร  และเรื่องปูนที่ฉาบเพดาน  เพราะเห็นไม่มีการฉาบ  เม่ือ
เปลี่ยนโครงหลังคาแล้วจะท าการฉาบหรือไม่ 

นายอานนท์  จันทร์แก้ว 
(นายกเทศมนตรีฯ) 

-  ในส่วนวัสดุที่รื้อจากหลังคา คือกระเบื้อง  ถือว่าเป็นครุภัณฑ์ส านักงาน  เราจะต้อง
ด าเนินการตามระเบียบพัสดุ  ซ่ึงจะต้องท าการขายทอดตลาด  ในส่วนของเรื่องปูนที่
ฉาบ  ขอมอบให้กองช่างเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียด  

นายวิจิตร  หัสดร 
(นายช่างโยธาอวุโส) 

-  ในเรื่องของกระเบื้อง  การรื้อถอนจะด าเนินการให้เกิดความเสียหายน้อยที่สุด  และ
จะต้องขนไปเก็บไว้ในที่ผู้ว่าจ้างก าหนด  ในส่วนงานผิวผนังปูน  เป็นโครงสร้างภายใน
ตัวเดิมของอาคาร  ซ่ึงจะมีงานเพดานมาปิดอยู่แล้ว   ปรับปรุงเสร็จก็จะมองไม่เห็น  
เราจะท าการแก้ไขในส่วนที่ช ารุดเท่านั้น  

นายอานนท์  จันทร์แก้ว 
(นายกเทศมนตรีฯ) 

-  ในการปรับปรุงอาคารส านักงานของเรา   เน้นความประหยัด  เนื่องจากมี
งบประมาณจ ากัด  ด าเนินการในส่วนที่มีความจ าเป็นเท่านั้น  

นายวีระชัย  พลาดอินทร์ 
(ประธานสภาเทศบาลฯ) 

-  เชิญท่านสุริยา  พลาดอินทร์ 

นายสุริยา  พลาดอินทร์ 
(สมาชิกสภาเทศบาลฯ) 

-  ขอสอบถามเรื่องการปรับปรุงหลังคา  ในเม่ืออยากประหยัด ท าไมต้องใช้อะลู      
ซ่ิงลอนสเปน  ท าไมไม่ใช้อะลู ซ่ิงแผ่นเรียบ เพราะอะลูซ่ิงลอนสเปนสวยก็จริง แต่เม่ือ
ท าการดัดหลังคา  อาจจะท าให้เกิดการแตกตามรอยดัด  และอีกหนึ่งเรื่อง  เรื่องการ
ก่อสร้างรั้วท่ีศาลาประชาธิปไตย  อยากทราบว่าเทศบาลได้สอบถามรายละเอียดของ
ที่ดินหรือยัง  ว่าเป็นของใคร  แล้วได้มอบให้เทศบาลด าเนินการหรือไม่  

นายอานนท์  จันทร์แก้ว 
(นายกเทศมนตรีฯ) 

-  ขอชี้แจงเรื่องการปรับปรุงหลังคา  เก่ียวกับอะลูซ่ิง  สาเหตุที่เลือกใช้ลอนสเปน  
เนื่องจากต้องการให้มีความสวยงามเหมือนเดิม  แต่ปัญหาที่ท่านสมาชิกเป็นห่วงนั้น  
ทางกองช่างได้ปรึกษาผู้ที่ มีความเชี่ยวชาญ  เพ่ือจะได้ไม่เกิดปัญหาเดิมขึ้นอีก และ
เรื่องที่ดินของศาลาประชาธิปไตย  ได้ตรวจสอบแล้วเป็นที่ดินสาธารณะมีเอกสารสิทธ์  

นายวีระชัย  พลาดอินทร์ 
(ประธานสภาเทศบาลฯ) 

-  เชิญท่านสมพงษ์  แซ่ฉั่ว 

นายสมพงษ์  แซ่ฉั่ว 
(สมาชิกสภาเทศบาลฯ) 

-  เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ  กระผมนายสมพงษ์  แซ่ฉั่ว  สมาชิกสภาฯ    
เขต 1 ขอสอบถามเรื่องของตู้น้ าที่อยู่หน้าศาลาประชาธิปไตย  เม่ือเราก่อสร้างรั้วเสร็จ
เรียบร้อยแล้ว  ตู้น้ าจะติดต้ังตรงไหน  
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นายวิจิตร  หัสดร 
(นายช่างโยธาอวุโส) 

-  เรียนท่านประธานสภาฯ  ผมขอชี้แจงในส่วนของตู้น้ า  จะท าการรื้อและติดต้ังใน
ต าแหน่งเดิม  แต่ให้ด้านหน้าตู้หันออกมาทางถนน  

นายวีระชัย  พลาดอินทร์ 
(ประธานสภาเทศบาลฯ) 

-  มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่  เม่ือไม่มีใครจะอภิปราย ต่อไปเป็นการขอมติ
เห็นชอบในการโอนงบประมาณเพ่ือต้ังจ่ายเป็นรายการ หมวดค่าที่ ดินและสิ่งก่อสร้าง  
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป  ประเภท  ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุง
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการปรับปรุงอาคารส านักงานและจัดซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน 
ท่านใดเห็นชอบโปรดยกมอื 

นางสาววราพรรณ  ม่วงทอง 
(เลขานุการสภาเทศบาลฯ) 

-  มีมติเห็นชอบ  11  เสียง 
 

นายวีระชัย  พลาดอินทร์ 
(ประธานสภาเทศบาลฯ) 

-  เรายังอยู่ในระเบียบวาระที่  3.3  เรื่องญัตติเพ่ือพิจารณา การขออนุมัติโอน
งบประมาณ  เพ่ือต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่  เชิญคณะผู้บริหาร 

นายอานนท์  จันทร์แก้ว 
(นายกเทศมนตรีฯ) 

-  เรื่อง  ขอเสนอญัตติ 
เรียน  ประธานสภาเทศบาลต าบลกุสุมาลย์  
ข้าพเจ้านายอานนท์  จันทร์แก้ว  นายกเทศมนตรีต าบลกุสุมาลย์  ขอเสนอญัตติเรื่อง  
ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2559 ต่อสภาเทศบาล
ต าบลกุสุมาลย์  เพ่ือต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่  ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี  2559  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสร้างโครงพ้ืนฐาน  
หมวด ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ประเภท โครงการก่อสร้างรั้วรอบศาลาประชาธิปไตย  
โดยมีหลักการและเหตุผลดังนี้  
หลักการ 
เนื่องจากกองช่าง  ไม่ได้ท าการต้ังงบประมาณในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2559  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง
โครงสร้างพ้ืนฐาน  หมวด  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ประเภทโครงการก่อสร้างรั้วรอบ
ศาลาประชาธิปไตย  เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพและความเหมาะสมในการบริหาร
งบประมาณ  จึงจ าเป็นต้องขอโอนงบประมาณรายจ่าย  เพ่ือต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่  
รายละเอียดดังนี้ 
โอนเพ่ิม  ต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่  
รายการท่ี 1 
แผนงาน          อุตสาหกรรมและการโยธา  
งาน               ก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน  
หมวด             ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภท          โครงการก่อสร้างรั้วรอบศาลาประชาธิปไตย  
 
ขอโอนเพ่ิม  ต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่  เป็นเงิน  215,000 บาท 
(สองแสนหนึ่งหม่ืนห้าพันบาทถ้วน) 
รวมขอโอนเพ่ิม  ต้ังเป็นรายการใหม่ จ านวน 1 รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น 215,000 บาท 
(สองแสนหนึ่งหม่ืนห้าพันบาทถ้วน) 
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โอนลด   
รายการท่ี 1 
แผนงาน          การศึกษา 
งาน               บริหารทั่วไปเก่ียวกับการศึกษา  
หมวด             เงินเดือน 
ประเภท          เงินเดือนพนักงาน  
งบประมาณที่ต้ังไว้  872,160 บาท  ก่อนโอนเป็นเงิน  492,725.45 บาท 
ขอโอนลดเป็นเงิน  215,000 บาท หลังโอนลดเป็นเงิน 277,725.45 บาท 
รวมขอโอนลด  จ านวน  1  รายการ  เป็นเงินทั้งสิ้น  215,000  บาท 
(สองแสนหนึ่งหม่ืนห้าพันบาทถ้วน) 
เหตุผล 
เพ่ือความถูกต้องตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  2559  แผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน  หมวด  ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง  ประเภท  โครงการก่อสร้างรั้วรอบศาลาประชาธิปไตย  ดังนั้น  จึง
จ าเป็นต้องขอโอนงบประมาณรายจ่าย  เพ่ือต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2541 หมวด 4 การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณข้อ 27 การโอนเงิน
งบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์  ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ที่ท าให้ลักษณะ 
ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน  หรือโอนต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่  ให้เป็นอ านาจอนุมัติของ
สภาท้องถิ่น เม่ือได้รับการอนุมัติจากผู้มีอ านาจแล้วให้ประกาศโดยเปิดเผยให้
ประชาชนทราบแล้วแจ้งแก่นายอ าเภอหรือปลัดอ าเภอผู้ เป็นหัวหน้าประจ าก่ิงอ าเภอ  
ขอได้โปรดน าเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลกุสุมาลย์  เพ่ือพิจารณาต่อไป  

นายวีระชัย  พลาดอินทร์ 
(ประธานสภาเทศบาลฯ) 

-  มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือไม่  เม่ือไม่มีใครจะอภิปราย ต่อไปเป็นการขอมติ
เห็นชอบในการขออนุมัติโอนงบประมาณ  เพ่ือต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ หมวดค่าที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน  
ประเภท  โครงการก่อสร้างรั้วรอบศาลาประชาธิปไตย ท่านใดเห็นชอบโปรดยกมือ 

นางสาววราพรรณ  ม่วงทอง 
(เลขานุการสภาเทศบาลฯ) 

-  มีมติเห็นชอบ  11  เสียง 
 
 

 พักรับประทานอาหาร  เริ่มประชุม  13.00 น. 
 
 

นายวีระชัย  พลาดอินทร์ 
(ประธานสภาเทศบาลฯ) 

-  ระเบียบวาระที่  3  เรื่องญัตติเพ่ือพิจารณา  
3.4  ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2559 กรณียัง
มิได้ก่อหนี้ผูกพัน  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน  การเบิกจ่ายเงิน  
การฝากเงิน ฯ พ.ศ. 2547  และเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2), (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558 หมวด 5 
การกันเงิน ข้อ 59 วรรคแรก  เชิญคณะผู้บริหาร  

นายอานนท์  จันทร์แก้ว 
(นายกเทศมนตรีฯ) 

- เรื่อง  ขอเสนอญัตติ 
เรียน  ประธานสภาเทศบาลต าบลกุสุมาลย์  
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ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ  ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2559  กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน จ านวน 1 รายการ 
เนื่องจากเทศบาลต าบลกุสุมาลย์  ได้โอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  พ.ศ.2559  
เพ่ือต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ 1 รายการ โครงการปรับปรุงอาคารส านักงานเทศบาล
ต าบลกุสุมาลย์  เป็นเงินจ านวนทั้งสิ้น 2,300,000 บาท(สองล้านสามแสนบาทถ้วน) 
ทั้งนี้  เพ่ือให้การปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการรับเงิน  
การเบิกจ่ายเงิน  การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงิน  และการตรวจเงินขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2547 และเพ่ิมเติม  (ฉบับที่ 2), (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2548 
หมวด 5 การกันเงิน ข้อ 59 วรรคแรก “ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ ดินและ
สิ่งก่อสร้าง  ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน  แต่มีความจ าเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีกให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีก  ไม่เกิน
ระยะเวลาหนึ่งปี”  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดน าเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลต าบล
กุสุมาลย์  เพ่ือพิจารณาต่อไป  

นายวีระชัย  พลาดอินทร์ 
(ประธานสภาเทศบาลฯ) 

-  มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือไม่  เม่ือไม่มีใครจะอภิปราย ต่อไปเป็นการขอมติ
เห็นชอบกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2559 กรณียังมิได้ก่อ
หนี้ผูกพัน  ท่านใดเห็นชอบโปรดยกมอื 

นางสาววราพรรณ  ม่วงทอง 
(เลขานุการสภาเทศบาลฯ) 

-  มีมติเห็นชอบ  11  เสียง 
 

นายวีระชัย  พลาดอินทร์ 
(ประธานสภาเทศบาลฯ) 

ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่อง  อ่ืน ๆ 

นายอานนท์  จันทร์แก้ว 
(นายกเทศมนตรีฯ) 

-  เรียนท่านประธานสภาฯ  ท่านสมาชิกสภาเทศบาลต าบลกุสุมาลย์  ต้องขอขอบคุณ
ท่านสภาฯ  ได้ให้ความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติการควบคุมการประกอบกิจการตู้น้ า
หยอดเหรียญอัตโนมัติ  เห็นชอบการเข้าเป็นสมาชิกสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่ง
ประเทศไทย  และที่ส าคัญให้ความเห็นชอบในการโอนงบประมาณ  เพ่ือต้ังเป็น
รายการใหม่  ทางคณะผู้บริหารมองเห็นความส าคัญในการพัฒนาทุกพ้ืนที่ในเขต
เทศบาลฯ  คณะผู้บริหารจะปฏิบัติหน้าที่ในการบริหารให้ดีที่สุด  และจะพัฒนาพ้ืนที่
เทศบาลฯ ให้ครอบคลุมมากที่สุด  เท่าที่จะท าได้  

นายวีระชัย  พลาดอินทร์ 
(ประธานสภาเทศบาลฯ) 

-  เชิญท่านค ามา  อามาตมนตรี 

นายค ามา  อามาตมนตรี 
(สมาชิกสภาเทศบาลฯ) 

-  เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ  กระผมนายค ามา  อามาตมนตรี  สมาชิกสภา
เทศบาลฯ เขต 2 ผมมีเรื่องจะถามคณะผู้บริหาร เก่ียวกับการจัดงานกฐิน  ไม่ทราบว่า
ในปีนี้จะมีการจัดงานกฐินหรือไม่ อยากฝากกองช่างให้ไปส ารวจการก่อสร้างท่อ
ระบายน้ าข้างวัดโพนฯ  เพราะตอนนี้แผ่นคอนกรีตเกิดรอยร้าว  ยุบลงไป และขอให้
ตัดต้นไม้หลังอ าเภอ  เพราะจะท าให้สายไฟขาด 

นายวีระชัย  พลาดอินทร์ 
(ประธานสภาเทศบาลฯ) 

-  เชิญคณะผู้บริหาร  

นายอานนท์  จันทร์แก้ว 
(นายกเทศมนตรีฯ) 

-  มอบหมายให้กองช่างไปส ารวจ  และแก้ไขปัญหา  
 

นายวีระชัย  พลาดอินทร์ -  อยากปรึกษาเรื่องถนนเส้นหลักในเขตเทศบาลฯ  เนื่องจากมีจุดที่เกิดการทรุดของ
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(ประธานสภาเทศบาลฯ) ถนน  ผู้รับผิดชอบไม่มาติดป้ายเตือน  ประมาณ 2-3 จุด  ขอให้ทางคณะผู้บริหาร
ประสานงานไปยังผู้ที่รับผิดชอบ  เนื่องจากเป็นอันตรายต่อประชาชนที่สัญจร  
-  เชิญท่านสมจิต  ไสยสาลี 

นายสมจิต  ไสยสาลี 
(สมาชิกสภาเทศบาลฯ) 

-  เรียนประธานสภาฯ ที่เคารพ กระผมนายสมจิต  ไสยสาลี  สมาชิกสภาฯ เขต 2  มี
เรื่องน ามาหารือคณะผู้บริหาร 
1.  ขอให้ตรวจสอบไมโครโฟนที่ห้องประชุมสภาฯ   
2.  กล้องวงจรปิด CCTV ใช้การไม่ได้ ช ารุดหลายตัว เนื่องจากเกิดอุบัติเหตุแต่ยังไม่ได้
รับการแก้ปัญหา 
3.  อยากให้คนในชุมชนมีส่วนร่วมในการก าจัดผักตบชวา 

นายอานนท์  จันทร์แก้ว 
(นายกเทศมนตรีฯ) 

-  ขอบคุณท่านสมาชิกฯ  ที่น าปัญหามาแจ้งให้ผู้บริหารแก้ไข  เรื่องกล้องวงจรปิด
ก าลังด าเนินการแก้ไข  เนื่องจากต้องแจ้งให้บริษัทประกันภัยให้มาท าการซ่อม  เรื่อง
ของถนนที่เป็นหลุมเป็นบ่อ  มอบหมายให้กองช่างส ารวจและหาแนวทางแก้ไข  เรื่อง
ผักตบชวา  มีนโยบายที่จะด าเนินการ  แต่ต้องประชุมหารือกันอีกครั้ง  แล้วจะแจ้งให้
สมาชิกทราบ  เรื่องการจัดงานแข่งขันกีฬาในวันที่  23  กันยายน  2559 ขอให้ท่าน
สมาชิกไปร่วมกิจกรรมทุกท่าน 

นางสาววราพรรณ  ม่วงทอง 
(เลขานุการสภาเทศบาลฯ) 

-  ชี้แจงเพ่ิมเติมเรื่องเครื่องเสียงห้องประชุมสภาฯ  ได้ท าการโอนงบประมาณไว้แล้ว  
จะด าเนินการจัดซ้ือให้แล้วเสร็จก่อน  30 กันยายน  2559  เรื่องผักตบชวาอยู่ระหว่าง 
 
จัดท าโครงการ  ขอเชิญท่านสมาชิกฯ  ร่วมอบรมจริยธรรมในวันที่  20  กันยายน  
2559  จะมีหนังสือแจ้งท่านอีก 

นายวีระชัย  พลาดอินทร์ 
(ประธานสภาเทศบาลฯ) 

-  ต้องขอขอบคุณท่านสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน  คณะผู้บริหาร  ตัวแทนชุมชน  
ข้าราชการทุกกอง  ที่ให้ความร่วมมือและเข้าร่วมประชุมในวันนี้  ผมขอปิดประชุม 

  
เลิกประชุมเวลา 15.00 น.  
  
  

 
 

(ลงชื่อ)                                     ผู้พิมพ์/จดรายงานการประชุม 
                                            (นางมุกมณี  สุรินทร์) 
 
 

(ลงชื่อ)                                     ผู้บันทึก/เลขานุการสภาเทศบาล 
                                        (นางสาววราพรรณ  ม่วงทอง) 
 
 
ได้ตรวจถูกต้องแล้ว  เม่ือวันที่       
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                              (ลงชื่อ)                                  ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุมฯ  
                                        (นายสมจิต  ไสยสาลี) 

 
 

                        
                              (ลงชื่อ)                                   กรรมการ 
                                           (นายสมพงษ์  แซ่ฉั่ว) 
 
 
                              (ลงชื่อ)                                   กรรมการ 
                                        (นายครรชิต  พฤกษ์จันทร์) 
 
 
 
                              (ลงชื่อ)                                   กรรมการ 
                                            (นายถาวร  หาดสูง) 
 
 
                              (ลงชื่อ)                                   เลขานุการ/กรรมการ 
                                       (นายอดิศร  อามาตย์มนตรี) 
 
สภาเทศบาลได้รับรองแล้ว  เม่ือวันที่                                        
 
 
                              (ลงชื่อ)                                   ประธานสภาเทศบาลฯ 
                                       (นายวีระชัย  พลาดอินทร์) 
 
 
 
 
 
 


